

Bình Phước: Tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT

21:00 11/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

BHXH tỉnh Bình Phước đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để đạt chỉ tiêu, kế hoạch do BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao năm 2023. Đặc biệt, hoàn thành chỉ tiêu có 93% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.



Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước, tính đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh có 916.649 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 82.786 người (tương ứng 9,9%) so với cùng kỳ năm trước và đạt 95,1% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao năm 2023. Trong đó: số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc là 143.948 người, đạt 94,5% kế hoạch được giao năm 2023; số người tham

gia BHXH tự nguyện là 8.961 người, đạt 55,8% kế hoạch được giao năm 2023; số người tham gia BHYT là 907.688 người, đạt 95,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023. Cùng với đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.819.381 triệu đồng, tăng 241.900 triệu đồng (tương ứng 9,4%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH tỉnh Bình Phước, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT còn chậm, chưa tương xứng tiềm năng, kỳ vọng và lộ trình đề ra. Nguyên nhân một phần là do đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, người dân không có điều kiện tiếp tục tham gia hoặc tham gia mới cho các thành viên trong gia đình; một bộ phận khác còn có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, chỉ tham gia BHYT khi có bệnh nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn...

Những tháng cuối năm, BHXH tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao. Theo đó, từ nay đến cuối năm phải phát triển thêm: trên 8.300 người tham gia BHXH bắt buộc, trên 7.100 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 40.300 người tham gia BHYT. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2023, có 93% dân số tham gia BHYT. Đây là khó khăn, thách thức trong tình hình kinh tế - chính trị xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp lớn thiếu đơn hàng nên giảm nhiều lao động, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên họ không có điều kiện tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của lãnh đạo BHXH tỉnh liên quan đến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (trong đó chú trọng đến độ bao phủ BHYT toàn dân); rà soát, tổng hợp danh sách người chưa tham gia BHXH, BHYT hoặc hết hạn nhưng chưa gia hạn, thuộc nhóm đối tượng học sinh - sinh viên, hộ gia thông báo đến từng trường, từng đại lý thu, tổ dân phố để triển khai, vận động, thuyết phục người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, kế hoạch - đầu tư và phòng, ban có liên quan để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động;

Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các giải pháp thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024, chú trọng đến công tác thu BHYT của học sinh khối đầu cấp (lớp 1); tiếp tục rà soát học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để lập danh sách hỗ trợ mua thẻ BHYT theo

nội dung công văn số 3949/UBND-KGVX ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo năm học 2024-2025 toàn tỉnh có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; chủ động triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo kịch bản chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được xây dựng tại đơn vị.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã, các mạnh thường quân để vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ một số nhóm đối tượng yếu thế tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với UBND cấp xã, các hội đoàn thể và các tổ chức dịch vụ thu để phát triển thêm lực lượng cộng tác viên, nhân viên đại lý thu, đảm bảo tại mỗi khu phố, thôn, ấp có tối thiểu 02 người trở lên làm cộng tác viên, nhân viên đại lý thu để hoàn thành nhiệm vụ phát triển đối tượng người tham gia BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia và thụ hưởng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Tiếp tục rà soát, đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cài đặt VssID-BHXH số.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/binh-phuoc-tang-cuong-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt>